

ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ ๑๕๑๓๕



ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อน  
วิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗(กรณีปรับปรุง)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม  
๒๕๕๙

ตามที่จังหวัดได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา รวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)  
ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อน  
วิทยฐานะที่สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก และปรับปรุง  
ผลงานฯ เสร็จสิ้น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ว่า ได้รับแจ้งผลการประเมินผลงาน  
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายและ  
ดำเนินการตรวจสอบว่า ผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” เป็นผู้ผ่านการพัฒนามาก่อนแต่งตั้งให้มี  
หรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือไม่ ทั้งนี้ให้ รายงานให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท.  
และ ก.อบต. พร้อมหลักฐานที่ผ่านการอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ  
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เพื่อนำเสนอคณะกรรมการข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ  
ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุวิทย์ วิวัชรวงศ์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  
ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ ๕๗๗
วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๙
เวลา ๑๕:๕๘ น.



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๕

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ  
ให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (กรณีปรับปรุง)

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ไทรบุรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทาง  
วิชาการ) ของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ  
ให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (กรณีปรับปรุง)

ตามที่ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการ  
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด) รวบรวมผลงานที่เกิดจาก  
การปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากร  
ทางการศึกษาท้องถิ่น ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ  
ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ณ โรงแรมสตีร์สอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และปรับปรุงผลงานฯ  
เสร็จสิ้นแล้ว นำส่งสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมธนบุรีฮอลล์  
โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น


สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้รับแจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
ดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งผลการประเมินมาเพื่อให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ดำเนินการ  
ตรวจสอบว่า ผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” เป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือไม่ กรณีผ่านการพัฒนา ก่อนวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ให้นำรายชื่อ  
เสนอคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. จังหวัด) พิจารณาให้ความ  
เห็นชอบการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ตามที่เสนอขอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และแจ้งให้นายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้มี  
วิทยฐานะตามมติดังกล่าว หากยังไม่ผ่านการพัฒนา หรือผ่านการพัฒนาหลังวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หรือ  
ผลการพัฒนา มีอายุครบ ๕ ปี ก่อนวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ จะไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะที่  
เสนอขอในวันดังกล่าวได้ เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะสามารถแต่งตั้ง  
ให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้ เมื่อผ่านการพัฒนา แล้ว และให้มีผลได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการ  
พัฒนา (วันที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานวิทยฐานะ)

กรณีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่เปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งอื่นในระบบวิทยฐานะ  
เช่นเดียวกัน ให้นายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้ได้รับวิทยฐานะระดับที่ผ่าน  
/การประเมิน...

การประเมินในตำแหน่งใหม่ได้ ตามหลักการวิทยฐานะติดตามตัว แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๒๒๖-๙  
โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๙๐๕๕

บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)ข้าราชการครู  
ของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  
ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (กรณีปรับปรุง)  
จังหวัดแพร่

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/ร.ร.	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับวิทยฐานะ ที่เสนอขอ	สรุปผล การประเมิน
1	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	น.ส. ดวงเดือน ชาวรัตนพันธ์ุ	ครู	เชี่ยวชาญ	ผ่าน
2	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	นาง ศุภมร ชมภูมิ่ง	ครู	เชี่ยวชาญ	ผ่าน
3	ทม.แพร่	เทศบาลวัดเหมืองแดง	นาย สัญญา เสียงหวาน	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
4	ทม.แพร่	เทศบาลวัดชัยมงคล	นาง รุจิรา วงศ์วันดี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน

